

## TCMC - น่าสนใจ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในวลีจั่วหัว...

วันนี้ จั่วหัวกันสั้นๆ ไม่ต้องมากความ หรือ มีนัยสำคัญอะไรแฝงเลย ส่วนจะน่าสนใจอย่างไร ก็ลองๆ อ่านดูในความเห็นจากสัญญาณทางเทคนิคข้างล่างนะครับ ไม่แยะหรอก และเข้าใจง่ายๆ ด้วย... ส่วนเรื่องของ ตลาด นี้แหละ อาจเข้าใจยากหน่อย แล้วจะน่าสนใจจริงหรือไม่ั้น เหนือเมฆก็ว่าไปตามสัญญาณทางเทคนิคอย่างต่อเนื่องแล้ว ไม่ว่าจะในบทวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประจำ หรือจะว่ากันในคอลัมน์ บาดตาเซียน นี้เองก็ตาม... อ้อ ตอนนี้ ทาง UOBKH ได้ปรับเวลากาวิเคราะห์หุ้นกันสดๆ ออกทางสื่อฯ เดิมๆ ที่เราเคยทำกันมา โดยเวลาออกอากาศใหม่ ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ จะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 8.30 น. เป็นต้นไป และ ช่วงบ่าย ก็จะเป็นเวลา 13.30 เป็นต้นไป... ซึ่งทั้ง 2 ช่วงเวลา ก็จะมีเหนือเมฆรวมอยู่ด้วย โดยหากท่านที่อ่านบทวิเคราะห์ทางเทคนิค แล้วไม่ค่อยเข้าใจ หรือ อ่านบาดตาเซียนแล้วมันไม่กระจ่าง เพราะพื้นที่เขียนมันน้อยไป ... ก็คงต้องไปตามกัน LIVE ช่วงเช้าและช่วงบ่าย นะครับ ที่เก่า เวลาใหม่ เนื้อหาของเหนือเมฆจะกระชับมากขึ้น แต่ก็ยังเข้าใจง่ายๆ ฟังง่ายๆ ไม่มีศัพท์อะไรซับซ้อนยิ่งในระยนี้ ตลาดในระยะนี้ หลากๆ ท่าน ยังไม่แน่ใจว่าจะออกทางไหน ก็ลองๆ ตามชมกันดูครับ... แต่ก็นะจริงๆ แล้ว ระดับ 1520+/- หรือ แม้จะต่ำกว่าเล็กๆ แต่ไม่หลุด 1460 นั้น เหนือเมฆเคยกล่าวไว้บ่อยๆ ใหมว่ามันเป็นระดับเงื่อนไข ที่ต้องซื้อไว้ก่อนแหละ เพื่อหวังการเป็นคลื่น 5 นั้นเอง แต่ถ้ามันจะผิด หรือ มีพลิกไปจากเงื่อนไข ก็บอกไว้แล้วเช่นกันว่า ยังไงก็ขายทัน และต้องขายด้วย เพื่อไปรอรับในระดับที่ต่ำมากๆ คิน

### ดูตามเกม...

เป็นหุ้นที่ต้องจับตา ดูเกมกันอย่างใกล้ชิดหน่อย ซึ่งจะไปแล้ว ก็เล่นยากนะ เมื่อก่อนจะเล่นง่าย จับทางได้ แต่เดี๋ยวนี เกมเปลี่ยนไปแยะ... วันวานเล่นดี วันนี้ อาจไม่เล่นต่อเลยก็ได้

แนวรับ : ... 2.20-2.10 อย่าต่ำกว่า 2.00 ไว้ก่อนดีกว่า

เป้าหมาย : ... 3.00-3.20 คาดหวังได้ ถ้ายืน 2.30 ได้จริง

### Price Chart...(TCMC)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TCMC... จริงๆ ถ้าจะซื้อก่อน ซื้อดักทาง ก็ต้องแนวรับที่ให้มานี้เท่านั้นแหละ ต่ำกว่านี้ไม่สวยนะ แต่ถ้าจะรอดูว่าจะยืนระดับ 2.30 ได้มันคงหรือไม่ก่อน ก็เป็นเรื่องที่ทำได้เช่นกัน... เรียกกว่า ถ้ายืน 2.30 ได้ เราก็จะซื้อแบบตามน้ำ เพื่อหวังเป้าหมาย 3.00-3.20 ซึ่งก็ถือว่าคุ้มค่ากบการเก็งกำไร... รูปแบบโครงสร้างนี้ ถ้าจะเอาจริงๆ ก็อาจจะคาดหวังได้ถึงระดับ 4.00 เลย แต่เราก็ต้องว่ากันไปตามที่ละแนวด้าน ที่มีนัยสำคัญ... ถ้าซื้อแล้วไม่ขึ้น ก็อย่าหลุดระดับนัยสำคัญเช่นเดียวกัน ซึ่งตามภาพระยะสั้น อย่าต่ำกว่าระดับ 2.00 ลงมาก็พอ เพราะการต่ำกว่านี้ แม้ว่าอาจจะยังไม่เสียภาพแนวโน้ม แต่ก็อาจจะเสียเวลา ที่จะแกว่งตัวรอการขึ้น นานก็ได้